

GIÚP ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI CỦA HAYWARD!

Thành phố Hayward chuẩn bị chuyển từ các cuộc bầu cử Ủy viên Hội đồng Thành phố trên diện rộng sang các cuộc bầu cử theo khu vực. Bắt đầu từ năm 2026, cử tri sẽ bỏ phiếu cho một Ủy viên Hội đồng Thành phố sống trong khu vực của họ. Bày tỏ quan điểm của mình về cách xác định ranh giới khu vực của quý vị bằng cách tham gia các buổi điều trần công khai và chia sẻ ý kiến của quý vị trực tiếp hoặc trực tuyến!

Hãy tham dự cùng chúng tôi tại buổi điều trần công khai đầu tiên để tham gia vào quy trình này!

NGÀY 14 THÁNG 5 LÚC 5:30 CHIỀU

Buổi điều trần công khai sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về quy trình thành lập khu vực và cho phép người tham dự chia sẻ ý kiến của họ về các khu dân cư và các cộng đồng cùng chung lợi ích.

Buổi điều trần công khai sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hayward City Hall Council Chambers (Phòng Hội đồng Tòa thị chính Hayward), 777 B St, Tầng 2, Hayward, CA và trực tuyến thông qua Zoom.

Người tham dự có thể tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến. Và Cuộc họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh Comcast TV 15, trang web của Thành phố Hayward-ca.gov, và Youtube.com/User/CityofHayward.



Để biết thêm thông tin về quy trình phân chia khu vực của Thành phố, hãy truy cập MapHayward.org

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Phân chia khu vực là gì?

Phân chia khu vực là quá trình chuyển đổi từ hệ thống bầu cử trên diện rộng sang hệ thống bầu cử theo khu vực. Hệ thống bầu cử theo khu vực là hệ thống trong đó Hayward được chia thành các khu vực bầu cử. Mỗi khu vực bầu ra một thành viên Hội đồng Thành phố sống ở đó và được cử tri ở khu vực đó đó lựa chọn.

Tại sao tôi nên tham gia vào quy trình phân chia khu vực?

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị để chúng tôi có thể đưa ra những quyết định sáng suốt về việc nên đặt các ranh giới mới giữa các khu vực ở đâu. Cụ thể, chúng tôi cần thông tin từ quý vị về các khu vực lân cận nơi cư trú của quý vị và các cộng đồng cùng chung lợi ích. Nếu chúng tôi biết vị trí địa lý của các cộng đồng có chung lợi ích, chúng tôi có thể cân nhắc chúng khi thiết lập ranh giới và sẽ cố gắng tránh việc chia cắt các cộng đồng này! Việc giữ các cộng đồng này trong cùng một khu vực có thể giúp có được đại diện phản hồi nhanh hơn.

Tôi có thể tham gia như thế nào?

TCông chúng được khuyến khích tham gia vào quy trình này bằng cách tham dự các buổi điều trần công khai, đưa ra ý kiến công chúng (bằng văn bản hoặc trực tiếp), cung cấp phản hồi về các cộng đồng cùng chung lợi ích cũng như nộp bản đồ dự thảo.

Gửi ý kiến công chúng, bao gồm phản hồi của quý vị về các cộng đồng cùng chung lợi ích và bản đồ dự thảo đề xuất tới: districting@hayward-ca.gov.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về việc phân chia khu vực ở đâu?

Để biết thêm thông tin về việc phân chia khu vực, vui lòng truy cập trang web phân chia khu vực mới: MapHayward.com

Vui lòng gửi các câu hỏi về quy trình này tới districting@hayward-ca.gov hoặc gọi số (510) 583-4444.



MapHayward.org